



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่ ก.พ. มีมติเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด นั้น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่ลำดับที่ ๗๔ - ๗๗, ๗๙, ๘๑ - ๘๓ และลำดับที่ ๘๕ - ๘๖ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะกรรมการฯ จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดังนี้

วันและเวลา	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	วิธีการประเมินฯ	สถานที่ทำการประเมินฯ
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	๐๑ - ๐๒	ลงทะเบียน หมายเหตุ : ผู้ที่มาหลังเวลา ๐๙.๓๐ น. จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) ผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ห้องประชุม ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินและได้รับการขึ้นบัญชี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีสิทธิ รับการบรรจุตามอัตราว่าง ต้องมารายงานตัวภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่า สละสิทธิการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวสุธาทิพ สุขเสน)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ
ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเนือทิพย์ ไคร์นุ่ณหง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ